



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
และแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน ๑ อัตรา โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
และจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอานนท์ แสงเพชร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
เจ้าหน้าที่งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงให้ผู้มีสิทธิสอบทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในวันสอบ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิสอบทุกรายจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและอาคารสอบ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบและห้องสอบ
- ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องนำไปรับรองหรือเอกสารหลักฐาน แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยการตรวจแบบ RT - PCR หรือการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาล (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอมพร้อม) มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขัน
- ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ ที่ทางวิทยาลัยฯ ออกให้มาแสดงในวันสอบ
- ให้จัดเตรียมแฟ้มสะสมงาน เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

วันเวลาและสถานที่

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ณ ห้องประชุมพะยอม ๒ ชั้น ๒ (อาคารอำนวยการ)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุมพะยอม ๒ ชั้น ๒ (อาคารอำนวยการ)
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวปัทมา

แสงสุข

9 ธ.ค. 2565